



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวม
ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ๑

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑.๑ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบผ่านการ
คัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือก และอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครไว้ และบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก
โดยไม่มีกรณีขี้นบัญชี

๑.๒ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนับแต่วันที่พบว่าขาดคุณสมบัติและผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

/๒. การเรียกตัว.....

๒. การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศผลการคัดเลือกให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครไว้ โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

จึงให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแบบท้ายประกาศนี้ และอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจัดภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐ เพื่อส่งตัวไปยังสถานศึกษาที่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันเดียวกันโดยแต่งกายด้วย เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว และถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ต้องทราบและตรวจสอบรายละเอียดผลการคัดเลือก และรักษาสีทธิประโยชน์ของตนเอง หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งและไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ รายละเอียดตำแหน่งว่างตามบัญชีแบบท้ายประกาศ ๒

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว

ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นำเอกสารและหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมลงวันที่กำกับมาแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๕ ชุด

๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๒ ฉบับ

๓) บัตรประจำประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๕ ชุด

๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๕ ชุด

๕) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

๖) บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก

๗) รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประดับอินทราชนู ขอชัยพฤกษ์ ๓ ดอก ไม่ติดแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ ซม. X ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป

๘) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๓ ชุด

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นเวลา ๒ ปี หากประสงค์ขอย้ายหรือโอนไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิธาน พันทอง)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 (แบบทำยประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2566)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	02709018	นายอมรเทพ ไชโย	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
2	02729002	นางสาวณฤดี วีระพันธุ์	ลำดับที่ 1 - 2 ไปรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุ
3	02729007	นางสาวจิระนันท์ กาญจนภาค	และแต่งตั้งในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
4	02729005	นายสุรศักดิ์ ปฏิบัติ	เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ
5	02729012	นายปรัชญากร รินไธสง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3



(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๒)

รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ที่	กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา วิชาเอก	จำนวนอัตรา ที่บรรจุและแต่งตั้ง	ลำดับที่สอบ คัดเลือกได้	โรงเรียนที่จะบรรจุ และแต่งตั้ง
๑	คณิตศาสตร์	๓ อัตรา	ลำดับที่ ๑ - ๒	รร.บ้านเทพนารธรรมนิติอุปถัมภ์ อ.เทพสถิต รร.บ้านโคกโค อ.เทพสถิต รร.โป่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว
๒	คอมพิวเตอร์	๒ อัตรา	ลำดับที่ ๑ - ๒	รร.บ้านมะเกลือโนนทอง อ.จัตุรัส รร.โคกเจริญर्मยศิลป์คาร อ.บำเหน็จณรงค์
๓	ดนตรีศึกษา	๑ อัตรา	ลำดับที่ ๑	รร.บ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต
๔	ปฐมวัย	๘ อัตรา	ลำดับที่ ๑	รร.จัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส รร.บ้านดอนละนาม อ.จัตุรัส รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส รร.บ้านห้วยยาง อ.จัตุรัส รร.บ้านศิลาทอง อ.เทพสถิต รร.หินฝนวิทยาคม อ.เทพสถิต รร.อนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต รร.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน อ.เทพสถิต
๕	พลศึกษา	๑ อัตรา	ลำดับที่ ๑	รร.บ้านหนองผักชี อ.เนินสง่า
๖	ภาษาอังกฤษ	๓ อัตรา	ลำดับที่ ๑ - ๓	รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส รร.บ้านโสกกรวกหนองซึก อ.จัตุรัส รร.บ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว
๗	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๑ อัตรา	ลำดับที่ ๑	รร.บ้านตลาด(ค่านายครุราษฎร์รังสรรค์) อ.จัตุรัส
๘	ศิลปศึกษา	๒ อัตรา	ลำดับที่ ๑ - ๒	รร.อนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต รร.บ้านหัวสะพาน อ.หนองบัวระเหว
๙	สังคมศึกษา	๓ อัตรา	ลำดับที่ ๑ - ๓	รร.บ้านโนนศรี อ.จัตุรัส รร.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต รร.บ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต

